

Tiếp tục nhân rộng mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện

14:46 29/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và cải thiện cuộc sống của người lao động và cộng đồng. Tuy nhiên, tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là của phụ nữ, hiện đang đối mặt với thách thức về tỷ lệ tham gia thấp. Nhằm giải quyết vấn đề này, mô hình "Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già" đã được triển khai bởi BHXH Việt Nam từ năm 2019.

Mục tiêu của mô hình là thu hút phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện. Để đạt được mục tiêu này, sự hợp tác chặt chẽ với tổ chức phụ nữ địa phương đã được thực hiện để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH Việt Nam đã triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già”. Mô hình này đã nhanh chóng được khắp các địa phương, từ thành phố đến nông thôn, từ cấp tỉnh thành đến huyện/thị trấn, xã/phường hưởng ứng với nhiều sáng tạo.

Một số mô hình điển hình đã được triển khai tại các địa phương, như: Mô hình “Tặng heo đất, vận động tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng là một trong những tỉnh đầu tiên triển khai mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già” do BHXH Việt Nam đề xuất. Để triển khai mô hình này, các tổ chức phụ nữ địa phương, như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi... đã thành lập các tổ tại các xã và tặng heo đất. Các tổ chức này cũng đóng vai trò tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giám sát việc tham gia BHXH tự nguyện của phụ nữ trong cộng đồng.

Mô hình này đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho phụ nữ và xã hội ở Sóc Trăng. Theo báo cáo của BHXH tỉnh, đến nay, mô hình đã thu hút hơn gần 4000 phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện.



Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”

Mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống bình an” tại thành phố Hà Nội. Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong trong việc triển khai mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già” do BHXH Việt Nam đề xuất. Trong khuôn khổ mô hình này, một số địa bàn ở Hà Nội đã thực hiện mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống bình an”. Đây là một mô hình sáng tạo, linh hoạt, do hội liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn tự xây dựng lộ trình, chỉ tiêu vận động, phát triển số người tham gia theo định kỳ hằng tháng, hằng quý. Các tổ phụ nữ được thành lập tại các khu dân cư, với sự tham gia của các phụ nữ có nhu cầu và điều kiện tham gia BHXH tự nguyện. Các tổ phụ nữ sẽ tiết kiệm một khoản tiền nhất định mỗi tháng để đóng BHXH tự nguyện, đồng thời được hỗ trợ và giám sát bởi các cán bộ hội phụ nữ và BHXH địa phương.

Mô hình này đã đạt được nhiều kết quả khả quan ở Hà Nội. Theo báo cáo của BHXH Hà Nội, sau một năm triển khai, mô hình đã thu hút hơn 2000 phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện, với tổng số tiền đóng góp hơn 1 tỷ đồng.

Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện tại tỉnh Bến Tre đã trở thành điểm sáng, thu hút người lao động khu vực phi chính thức vào mạng lưới an sinh xã hội. Mô hình này đã được BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp thực hiện, lan rộng ở tất cả các huyện, thành phố.

Tại mỗi xã, ít nhất một tổ hội viên phụ nữ tham gia mô hình nuôi heo đất, với 10 người mỗi tổ. Hội viên tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt hàng ngày để tham gia BHXH tự nguyện. Số tiền này được sử dụng để đóng BHXH tự nguyện tương ứng với mức lựa chọn đăng ký, tăng cao quyền lợi thụ hưởng chính sách BHXH.

Mô hình nuôi heo đất mang lại lợi ích không chỉ về tài chính mà còn giúp người tham gia yên tâm và tự tin về tương lai an nhàn. Đã có gần 7000 người tham gia. Nhờ mô hình này, nhiều người phụ nữ đã nhận thức rõ hơn về lợi ích và giá trị của BHXH tự nguyện, từ đó tuyên truyền và vận động tham gia cho cả gia đình và cộng đồng.

Mô hình "Vận động nữ lao động tham gia BHXH tự nguyện thông qua các nhóm tiết kiệm" tại tỉnh Lào Cai. Với mô hình này, BHXH tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các nhóm tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời hỗ trợ các nhóm tiết kiệm hoàn thành các thủ tục liên quan.

Đến nay, có gần 30.000 phụ nữ đã tham gia mô hình "Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già.

Mô hình "Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện" đã làm thay đổi cách phụ nữ nhìn nhận về BHXH và tạo động lực mạnh mẽ để họ tham gia vào hệ thống an sinh xã hội. Các thành công từ các mô hình địa phương là minh chứng cho sức mạnh và tiềm năng phát triển toàn diện của mô hình này trong xây dựng một tương lai an nhàn cho phụ nữ Việt Nam.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/mo-hinh-%E2%80%9Cphu-nu-tiet-kiem-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-dat-nhieu-ket-qua>